
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลนครเชียงใหม่  ครั้งที่  2/2557 

วันที่  25  มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม ่

**************** 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ลําดับ       ชื่อ - สกุล             ตําแหน่ง  

1. นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี           รองประธาน

กรรมการบริหารกองทุนฯ     

                                                                                                         

และผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี๑  

2. นางเยาวเรศ บุญถม  ผอ.สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม      

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 

3. นายพจนา      ศรีศิลปนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล          

        กรรมการ 

4.นายพิศุทธ์     พิศุทธกุล สมาชิกสภาเทศบาล           

กรรมการ 

5. นางสุพินดา   สุทธิสันต์ชาญชัย หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ช้างเผือก 

(แทน)        กรรมการ  

6. นางวรรณภา  อยู่จันทร์ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่

        กรรมการ 

เมมโมเรียล (แทน)                           

7. นางสิริบูรณ์   ยาวิชัย หน่วยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                  กรรมการ 

8. นางณภัสภรณ์ จําปาเทศ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ ร.พ.สยามราษฎร์ 

(แทน)         กรรมการ 

9. นางลัดดาวัลย์ เกษมพิทักษ์พงศ์       หน.หน่วยปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพ

ชุมชนศรีวิชัย                 กรรมการ   

10. นางฟองแก้ว   ต้ือยศ  อาสาสมัครสาธารณสุขฯ   

        กรรมการ  

11. น.ส.สุรภี   อินทสังข์ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ                    

กรรมการ 



2 

 

12. นายยงยุทธ   จันทกูล ผู้แทนชุมชนแขวงนครพิงค์    

        กรรมการ 

13. นายสุเวช   สุภาษิต ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ   

        กรรมการ  

14. นางประมวล  ธนัญชัย ผู้แทนชุมชนแขวงเม็งราย(แทน)  

        กรรมการ 

15. นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา          ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน

สุขภาพ         กรรมการ 

16. นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาล                         

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ลําดับ     ชื่อ - สกุล          ตําแหน่ง  

1.  นายทัศนัย   บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  

       ติดราชการ 

2.  นางอินทนีย์  มุ้งเงิน สสอ.เมืองเชียงใหม่            

ติดภารกิจ 

3.  นางนิดา   ปินตาดง หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.รวมแพทย์ (แทน)

        ติดภารกิจ  

4. นายภานุพงศ์ บูรณศิลป์ ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย   

        ติดภารกิจ 

    

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับ     ชื่อ - สกุล          ตําแหน่ง  

1.  นายอัคนี  บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี   

  

2.   นายดนัย   สารพฤกษ์             ผอ.ส่วนส่งเสริม

สาธารณสุขฯ        คณะทํางาน 
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3.  นางมาลัย ภู่ทองคํา  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  

      คณะทํางาน  

4.  นางแพรแก้ว คูอาริยกุล  หัวหน้ากลุ่มงานปูองกันและควบคุมโรค 

      คณะทํางาน  

5.  นางปิยะพันธุ์ นันตา  หน.งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

       คณะทํางาน  

6.  นางนิ่มอนงค์  นาควัชระ หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ        

คณะทํางาน 

7.  นายฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

       คณะทํางาน  

8.  นางศรัณยา วรรณวงศ์ หัวหน้างานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข

      คณะทํางาน 

9. น.ส.ชฎาภรณ์ เต็มสี  หัวหน้างานธุรการ          

คณะทํางาน 

10. นางณัฐจิต  เพ่ิมพูนวิวัฒน์ หัวหน้าฝุาย

บริหารงานท่ัวไป        คณะทํางาน  

11. นายพลากร  ภาคภูมิ  หัวหน้างานสุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อม         คณะทํางาน  

12. นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก  หัวหน้างาน

คุ้มครองผู้บริโภค        คณะทํางาน  

13. นายพิศาล  พันธุเสนีย์ นักวิชาการส่งเสริม

สุขภาพ 6ว        คณะทํางาน  

14. นางจารุวรรณ ศรีสกุล หัวหน้างานโรคไม่

ติดต่อ         คณะทํางาน 

15. นางลาวัล  ยศประสิทธิ์ เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขชุมชน 6ว              คณะทํางาน  

16. น.ส.รสสุคนธ์ ใจปัญญา  ลูกจ้างปฏิบัติงานกองทุนฯ   

      คณะทํางาน 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับ     ชื่อ - สกุล          ตําแหน่ง  

1.  น.ส.ฟูารุ่ง       โรจน์บุญถึง โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็น

เตอร์        
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2.  น.ส.พัชมณน์   คงชุ่ม โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์ 

       

3.  นางขวัญสุดา   กําแพงแก้ว เจ้าพนักงานโภชนาการ 7ว 

4.  นางจรรยา      ไชยพาน หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่

  

5.  น.ส.จิราภรณ์  ธรรมสโรช ผู้แทนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่

6.  นางอุมาภรณ์   เริศพันธ์รัตน์ ผู้แทนโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม ่

7.  นางปิยะนันท์  สระทองจันทร์ อสม.ชุมชนการเคหะเชียงใหม่  

8.  น.ส.สมถวิล    เที่ยงธรรม ผู้สูงอายุชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า  

9.  น.ส.อาภาภรณ์  วรวิทย์ อสม.ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า  

10. นางพรทิพย์   กาบมาลา พยาบาล  

11. นายนันทพงษ์ ชุนสวัสดี คณะทํางาน Perfect Life 

12. นายพรชัย      ทะนามแสง คณะทํางาน Perfect Life 

13. นางพิมพ์ทอง  ทองเกษ อสม.ชุมชนเชียงยืน  

14. นางกนกพร   เจริญวงศ์ อสม.ชุมชนเชียงยืน  

15. นายคเชนทร์  ก้อนแก้ว คณะทํางาน Perfect 

Life 

16. นางจันทร์สมุทร  ปะสุนะ ประธาน อสม.ชุมชน

ปุาแพ่ง 

17. นางประกายวรรณ์  ทองทิพย์ ครูโรงเรียน

เทศบาลวัดปุาแพ่ง 

18. นางอัจฉราพร  ชนะเลิศ อสม.ชุมชนอุ่นอารี  

19. นางประไพ   อมรศักดิ์ ชุมชนหนองหอย  

20. นางบุญนาค  ศรีเที่ยง ชุมชนหนองหอย  

21. น.ส.สมภรณ์  นวลพนา มูลนิธิผู้สูงอายุ  

22. นายจํานงค์  สุวรรณ หัวหน้างานบัตรทองโรงพยาบาลเซ็นทรัล 

เชียงใหม่เมโมเรียล 

       

เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1              เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมและอากาศร้อน 

เด็กชอบไปเล่นน้ําตาม 

ประธาน  แหล่งน้ําต่างๆ  มีข่าวเด็กจมน้ําเสียชีวิต ควร

ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองระมัดระวังดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด   และใน

วันนี้มีโครงการท่ีหน่วยงาน และชุมชน เสนอของบประมาณ จํานวน 29  

โครงการ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคมี

สุขภาพร่างกา ยท่ีแข็งแรง ไม่มีผู้ปุวยติดเตียงโดยยึด 3  อ. อ.แรกคือออก

กําลังกาย อ.ท่ี 2 คืออาหาร กินให้ครบ 5  หมู่ อ.สุดท้ายคืออารมณ์ และท่ี

สําคัญอีก 1 โรค คือการระวังโรคไต สโลแกน คือ “ให้กินจืดยืดชีวิต” 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2            รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2557  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์    เนื่องจากสรุปรายงานการประชุมยังไม่เรียบร้อย   

ขอนําเข้าการ 

กรรมการและเลขานุการ  ประชุมครั้งต่อไป   

มติที่ประชุม            เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3               เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์    การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลได้มี

การแต่งตั้งตามคําสั่งกรรมการและเลขานุการ   ท่ี 37/2556  ลงวันที่ 4 

กันยายน 2556 ไว้แล้ว ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ

ปรับปรุงคําสั่งดังกล่าวต่อไป   โดยได้แต่งตั้งคณะทํางานไว้เพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือในการทํางานโดยมีผู้อํานวยสํานักสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเป็น

ประธานคณะทํางาน และผู้อํานวยการส่วนเป็นรองประธาน ส่วน

เลขานุการคณะทํางาน  คือคุณศรัณยา วรรณวงศ์ หัวหน้า งานวิชาการ

และแผนงานสาธารณสุข และคุณลาวัล ยศประสิทธิ์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทํางาน ในส่วนของคณะทํางานในพื้นที่ได้แบ่งออกเป็น 5  ทีม คือ 1.

ทีมแขวงนครพิงค์   2. ทีมแขวงกาวิละ   3. ทีมแขวงเม็งราย  4.ทีมแขวงศรี

วิชัย มีหน้าที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กองทุน ระเบียบกองทุน ผลการดําเนินงานของกองทุน ให้ประชาชนได้

ทราบ ทางสื่อต่างๆ การรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านสาธารณสุขของ

กลุ่มเปูาหมาย ให้การสนับสนุน ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะการจัดทํา

โครงการในกลุ่มประชาชน  การติดตามประเมินผลและสรุปผลการดําเนิน
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โครงการ  และทีมท่ี 5  ทีมของโรงพยาบาลโดยมีนายฉัตรพง ศ์ ชื่นสุวรรณ

กุล  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข เป็นหัวหน้าทีม คําส่ังฯ ลงนามเมื่อ

วันที่       4 กันยายน 2556   โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธาน

ของกองทุน ฯ ให้ผู้ได้รับคําสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงาน

คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบทันที  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล

กองทุนฯไว้แล้วเบื้องต้น ซึ่งอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับแนวทางการ

ประเมินผลตามท่ีประชาชนหรือหน่วยบริการเสนอ และกิจกรรมที่ได้ค้างไว้

เม่ือการประชุมครั้งท่ี 1  ว่าแนวทางปฏิบัติจะเป็นยังไง จึงขอให้

คณะกรรมการร่วมกันเสนอแนวทางดําเนินการ  

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็น

กรรมการบริหารกองทุน 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  ซึ่งมีอํานาจหน้าท่ีแต่งตั้ง

อนุกรรมการจึงขอเสนอให้มีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล โดย

แต่งตั้งตัวแทนกรรมการ 2-3 คนอยู่ในคณะอนุกรรมการ ผู้ปฏิบัติงาน  

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับเรื่องการติดตามประเมินผลมาร่วมเป็น

คณะอนุกรรมการ เพ่ือท่ีจะทําหน้าที่ในการติดตามประเมินผลแผนงาน

สุขภาพของกองทุนทั้งแผน ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโครงการ 

สําหรับคําสั่งที่แต่งตั้งมานั้น ได้พิจารณารายช่ือแล้วส่วนใหญ่เป็น

ผู้ปฏิบัติงานและคณะ                อนุกรรมการไม่มีตัวแทนกรรมการ จึง

เสนอให้เพ่ิมตัวแทนซึ่งอาจแต่งตั้งมาจากชุมชน 1 คน หรือตัวแทน อสม. 1 

คน สําหรับตัวดิฉันได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากและพร้อมท่ีจะเข้ามา

ช่วยในการวางแผนเรื่องกระบวนการติดตามประเมินผลภาพรวมทั้งหมด

ของกองทุน และผู้แทนจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ก็ยินดีร่วม

เป็นคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วย  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม เห็นด้วย  ในการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลท่ีมาจากประธาน  ตัวแทน

ชุมชน หรือ อสม. อีกเรื่อง ได้รับแจ้งจากชุมชนหลายราย เก่ียวกับได้

เสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ ปรากฏว่า ยื่นมาหลาย

ครั้ง สุดท้ายเรื่องที่ทําแล้วไม่ผ่าน บางคนบอกว่าไม่ขอส่งแล้ว แก้ไข 3-4  

ครั้ง ก็ยังไม่ผ่าน ขอให้คณะทํางานแขวงให้ความช่วยเหลือ ให้ คําแนะนํา 

และติดตามในรายท่ีหายไป ประชาชนท่ีต้ังใจทําโครงการจะขาดโอกาส   

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ มอบหมายให้เลขานุการคณะทํางานจัดทําร่าง

หน้าที่ของคณะกรรมการ 



7 

 

กรรมการและเลขานุการ ติดตามประเมินผล แล้วนําเสนอประชุมในการ

ประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4  4.1 สรุปผลการดําเนินงานด้านการเงินของ

กองทุนฯ                  นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ ประจํา ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – 

มีนาคม) 2557 

กรรมการและเลขานุการ สรุปผลการดําเนินโครงการท่ีได้รับอนุมัติ

งบประมาณจากกองทุนฯ ประจําไตรมาสท่ี 2 ยอดยกมาเป็นเงิน 7,257,532 

บาท รายรับ เทศบาลฯสมทบ เป็น เงิน 3,200,000  บาท รับจากรายได้อื่นๆ  

เป็นเงิน 8,473 บาท รวมรายรับ 10,466,005.77 บาท รายจ่ายประเภทท่ี 3 

ค่าใช้จ่ายจากการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น  เป็น

เงิน 99,140 บาท รายจ่ายประเภทท่ี 4 ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการ

กองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 47,859 บาท รวมรายจ่าย 

146,999.75  บาท รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  เป็นเงิน 10,319,006.02 บาท 

คงเหลือยกไปเป็นเงิน 10,319,006.02 บาท 

มติที่ประชุม                  รับทราบ   

 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม 4.2 สรุปผลการดําเนินงานการเงินและสรุป

บัญชีรายรับรายจ่าย  

ประธาน                           ประจําเดือน มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2556 

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์             การรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงิน 

รายรับ – รายจ่ายประจําวัน 

กรรมการและเลขานุการ ของเดือน มีนาคม – มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

รายละเอียดอยู่ในเอกสารตามท่ีคณะกรรมการได้รับ ในเดือนมีนาคม – 

มิถุนายน ยอดยกมา 7,257,532 บาท เทศบาลฯสมทบ เป็น เงิน 3,200,000 

บาท รับจากรายได้อื่นๆ  เป็นเงิน 8,473  บาท รวมรายรับ 10,466,005.77 

บาท รายจ่ายประเภทท่ี 3 เป็นเงิน 99,140 บาท รายจ่ายประเภทท่ี ๔ เป็น

เงิน 47,859 บาท             รวมรายจ่าย 146,999.75  บาท คงเหลือยกไป

เป็นเงิน 10,319,006.02 บาท 
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มติที่ประชุม                  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเพื่อพิจารณา  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์     5.1 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้ขอรับ

การสนับสนุนกรรมการและเลขานุการ กิจกรรม/โครงการ ประจําปี 2557  

ดังนี้ ประเภทที่ 1 การจัดซื้อบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์  จํานวน 

3 โครงการ  ๑. โครงการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 

(Palliative Care) ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรม

ปกรณ์ (เชียงใหม่) งบประมาณ  15,890 บาท  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปุวย

ระยะสุดท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมทั้ง

ทางด้านจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณ เพื่อสร้างเครือข่ายในการเยียวยา

จิตใจผู้ปุวยเรื้อรังด้านพระพุทธศาสนา เปูาหมาย กลุ่มผู้ปุวยได้เข้าร่วม

กิจกรรมดูแลระยะสุดท้าย ดําเนินกิจกรรมโดยการอบรมมีวิทยากรบรรยาย 

 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับผู้สูงอายุเผชิญกับความเจ็บปุวยวาระ

สุดท้ายของชีวิตอย่างสงบ ระยะเวลาการดําเนินการเดือน เมษายน – 

กันยายน 2557 

 

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา  บ้านธรรมปกรณ์เป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ

หลายที่ขอให้ผู้รับผิดชอบผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  

 โครงการชี้แจงความแตกต่างของโครงการกับงานประจํา 

นางอุมาภรณ์   เริศพันธ์รัตน ์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับผิดชอบ

ดูแลผู้ปุวยบ้านธรรมปกรณ ์  

ผู้แทนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   ซึ่งมีผู้สูงอายุมาจากหลาย

จังหวัดการจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมกิจกรรมการอบรม Palliative อย่าง

ต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องนี้ เพื่อให้การดูแล

ผู้ปุวยระยะสุดท้าย และผู้ปุวยติดเตียง ได้ทําบุญใส่บาตร โดยจัดกิจกรรม

ใส่บาตรพระ และนิมนต์พระวัดปันเสามาเทศนาให้ผู้ปุวย เดือนละ 1 ครั้ง 

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา  เป็นงบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพและ

ปูองกันโรค ได้มาจากค่าใช้จ่าย 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  รายหัวของภาคประชาชน จํานวน 45  

บาท และเทศบาลนครเชียงใหม่สมทบอีกครึ่งหนึ่ง โครงการดูแลผู้ปุวย

ระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นงานประจําแต่ได้เพ่ิมกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาเข้า

มาเพ่ือขอรับงบประมาณของ สปสช.  
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นายรุ่ง  ศรีโพธิ ์ ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมบ้านธรรมปกรณ์  มี

ความรู้สึกว่าเห็นควรต้องให้ 

กรรมการและเลขานุการ การสนับสนุนอย่างยิ่ง เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมีน้อย 

และผู้ปุวยท่ีมาจากท่ีต่างๆมีจํานวนเป็นร้อย บางแผนกมีพยาบาลปฏิบัติงาน

อยู่คนเดียว การจัดกิจกรรมนี้น่าจะสนับสนุน งบประมาณ 

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา   โครงการนี้ควรพิจารณาเรื่องความย่ังยืนใน

ระยะยาวควรมีการรับ 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  อาสาสมัครเข้าไปช่วยงาน เหมือน

อาสาสมัครเรื่องโรคไข้เลือดออก มีการประกาศรับสมัครอาสาสมัคร อบรม

อาสาสมัคร ฝึกงานให้อาสาสมัครช่วยดูแลผู้ปุวย จะทําให้เกิดความยั่งยืน

และใช้งบประมาณโครงการได้มากกว่านี้ และแตกต่างจากงานประจํา  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการคัดกรองโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุในศูนย์เลขานุการคณะกรรมการ พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  

งบประมาณ 41,480  บาท วัตถุประสงค์ เพ่ือคัดกรองค้นหาความเส่ียงของ

โรคและปัญหาสุขภาพโรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด โรค

ซึมเศร้า โรคสมองเส่ือม เพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคปัญหาสุขภาพ   

เปูาหมายร้อยละ 90 ให้ได้รับการตรวจการคัดกรองและได้รับการอบรมให้

ความรู้  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ ์ โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอาย ุ

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ 

14,120 บาท ผู้รับผิดชอบ กลุ่มทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลเทศบาลนคร

เชียงใหม่  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลทันต

สุขภาพได้ด้วยตัวเองมีอุปกรณ์ทําความสะอาดฟัน  ให้คําปรึกษาผู้มีปัญหา
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ฟันแท้ หรือใส่ฟันแท้ร่วมกับฟันปลอม และมีฟันปลอมท้ังปากอย่างเดียว 

เปูาหมายผู้สูงอายุ 200 คน  จํานวน 15 ชุมชน  

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจง

วิธีการดําเนินกิจกรรม 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  

นายฉัตรพงศ์  ชื่นสุวรรณกุล     โครงการนี้จะออกให้บริการพร้อมกับ

โครงการออกหน่วยตามชุมชน 

หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข        ของเทศบาล หน่วยแพทย์ของ

โรงพยาบาล เทศบาล ฯ โรงพยาบาลรวมแพทย์ และโรงพยาบาลเซ็นทรัล

เชียงใหม่เมโมเรียล ให้บริการแก่ผู้ปุวยสูงอายุท่ีคัดกรองเบื้องต้นแล้ว โดย

การแจกแบบสอบถามก่อน – หลัง จากนั้นมีการตรวจสุขภาพช่องปาก และ

ให้ความรู้วิธีการดูแลทําความสะอาดปากและฟันในแต่ละกลุ่ม เช่น คนที่มี

ฟันปลอมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีดูแลฟันปลอม การใช้อุปกรณ์ เสริม เช่น 

กาวติดฟันปลอม และเม็ดฟูุทําความสะอาดฟัน เพ่ือให้ฟันปลอมมีอายุการ

ใช้งานนานขึ้น และสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ ประเภทที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วย

บริการ 

เลขานุการคณะกรรมการ    สาธารณสุข  จํานวน 7 โครงการ  ได้แก่ 1.

โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อยเพ่ือคุณภาพชีวิตทหาร จังหวัด

เชียงใหม่   งบประมาณ  13,750 บาท วัตถุประสงค์          เพื่อให้

ร้านอาหารในพื้นที่คณะแพทย์ผ่านการตรวจรับรองผู้ประกอบการด้าน

ร้านอาหารมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารสามารถนําไปปฏิบัติ และให้

บุคลากรคณะแพทย์ ผู้รับบริการมีคุณภาพทางโภชนาการ  

เปูาหมาย  ผู้ประกอบการ 70  คน จัดอบรมให้ความรู้สุขาภิบาล ตรวจ

ประเมินโรงประกอบเลี้ยงอาหารเดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลาดําเนินการ เดือน

มีนาคม-กันยายน 2557 

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       โครงการของค่ายกาวิละท่ีขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณมีท้ังหมด 
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ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  6  โครงการ ขอให้ตัวแทนค่ายกาวิ

ละ ชี้แจงรายละเอียดทั้ง 6 โครงการ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ แอ

โรบิคและความร้อนของทหารฝึก และเรื่องอาหารสะอาด งบประมาณหนึ่ง

แสน ขอทราบว่า ณ ปัจจุบันกําลังคนท่ีดูแลในค่ายมีจํานวนเท่าไหร่ และ

ดูแลครอบคลุมไปถึงครอบครัวที่อาศัยอยู่ในค่ายท้ังหมดด้วยใช่หรือไม่ 

กิจกรรมไหนเป็นงาน routine และกิจกรรมไหนเป็นงานท่ีต่อยอดมาจาก

งาน routine  

 

 

ร้อยเอกหญิงน้ําฝน  พยัคฆะ    โรงพยาบาลค่าย

กาวิละ มีหน้าที่ดูแลทหารและกําลังพลในพื้นที่จังหวัด 

ผู้แทนโรงพยาบาลค่ายกาวิละ   เชียงใหม่

ประมาณ3,000 คน ในโครงการท้ัง 6 โครงการท่ีเสนอมาใน 

ด้านของเรื่องการส่งเสริมสุขภาพก็จะเป็นในเรื่องแอโรบิ ค เปูาหมายคือ

กําลังพลและครอบครัวทหารเรื่อง 

ของไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เคยมีการ

ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในห้วงปีที่ผ่านมา มีกําลังพลที่เสียชีวิตเป็นพล

ทหาร 1 ราย จึงได้นํา 2 โครงการนี้เสนอของบประมาณ  เพ่ือดูแลควบคุม

และปูองกันทั้ง 2 โรค สําหรับการต่อยอดของกิจกรรมท่ีทําอยู่ คือเรื่องการ

เจ็บปุวยจากความร้อนในเรื่องลมร้อน เพราะว่าการฝึกทหารมักจะมี

อุบัติการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในพื้นที่ภาคกลางมีเจ็บปุวยจากความร้อนคือ 

Heat Stroke จังหวัดเชียงใหม่ในห้วงนี้เป็นห้วงท่ีจะมีการเจ็บปุวยอาจจะ

ไม่ใช่ Heat Stroke โดยตรงอาจมีการบาดเจ็บจากความร้อน เช่น ลมแดด 

โครงการนี้จะมาช่วยในด้านการปูองกันและให้ความรู้ สําหรับโครงการ

อาหารสะอาดรสชาติอร่อยเพ่ือคุณภาพชีวิตของทหาร เพื่อให้ทหารมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และไม่เกิดโรคจากการรับประทานอาหารจากโรงเลี้ยง 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 
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นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ   งบประมาณ   

13,600 บาท 

เลขานุการคณะกรรมการ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมชนิดของการออกกําลัง

กายเป็นทางเลือกให้กับประชากรในค่ายกาวิละและชุมชนใกล้เคียง และ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกําลังกายเป็นประจํา  ดําเนิน

กิจกรรมจัดวิทยากรนําออกกําลังกายแอโรบิค ครั้งละ 1 ชั่วโมง อาทิตย์ละ 

3 วัน รวม 36 ชั่วโมง ระยะเวลาดําเนินงานเดือนมีนาคม – กันยายน 2557  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการปูองกันการเจ็บปุวยจากความร้อนใน

ทหารใหม่   

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ  ๒๗,๓๕๐ บาท เพ่ือให้หน่วยฝึก

ทหารใหม่สามารถดําเนินการตามมาตรการปูองกันการเจ็บปุวยจากความ

ร้อนได้อย่างถูกต้อง ดําเนินกิจกรรมโดยประชุมชี้แจงทําแผนปฎิบัติงาน 

ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขอความร่วมมือในการส่งกําลังพลเข้ารับการ

อบรมและจัดการอบรมและดําเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติ เปูาหมาย 

ครูฝึกพลทหารผลัดท่ี 1 ปี 2557 จํานวน 80 คน ครูฝึกพลทหารผลัดท่ี 2 ปี 

2557 จํานวน 80 คน ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม – กันยายน 2557 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการโรงพยาบาลค่ายกาวิละปลอดภัย

ห่างไกลไข้เลือดออก   

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ ๓๓,๘๕๐  บาท  เพ่ือให้กับ

ประชากรในค่ายกาวิละมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายของโรคไข้เลือดออก 

ตระหนักและสามารถควบคุมกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างถูกต้อง 

กลุ่มเปูาหมาย ข้าราชการครอบครัวและพลทหารในค่ายกาวิละ จํานวน 
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300 คน ดําเนินกิจกรรมโดยจัดการสอนสุขศึกษาเรื่องโรคไข้เลือดออก

ให้กับประชากรโดยแบ่งกลุ่มย่อย 3 ครั้ง จัดทําและแจกจ่ายเอกสารแผ่น

พับให้ความรู้ รณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ยุงทุกวันพุธ 

จัดประกวดห้องแถว / โรงนอนปลอดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระยะเวลา

ดําเนินการเดือนมีนาคม – กันยายน 2557 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ชุมชน

ทหารค่ายกาวิละ  

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ  29,850  บาท วัตถุประสงค์เพ่ือ

เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ เพ่ือ

ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เพ่ือส่งเสริมเรื่องการดูแล

รักษาสุขภาพให้แก่ประชาชนและกําลังพลทหารค่ายกาวิละ กลุ่มเปูาหมาย 

ชุมชนทหาร     ค่ายกาวิละ จํานวน 300 คน ดําเนินกิจกรรมโดย ประชุม

ชี้แจงโครงการจัดทํามาตรการควบคุมปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 

2009 เฝูาระวังผู้ปุวย / ผู้สัมผัสและรายงานการเฝูาระวังทุกวัน จัดกิจกรรม

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน / กําลังพลที่ต้องการ 

ระยะเวลาดําเนินการเดือน สิงหาคม – กันยายน 2557 
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 
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นายรุ่ง  ศรีโพธิ ์ โครงการ Suandok Food Safety งบประมาณ  

32,000 บาท 

เลขานุการคณะกรรมการ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ร้านอาหารในพื้นที่

คณะแพทย์ผ่านการตรวจรับรอง ผู้ประกอบการด้านร้านอาหารมีความรู้

ด้านสุขาภิบาลอาหารนําไปปฏิบัติได้เพ่ือให้บุคลากรคณะแพทย์ 

ผู้รับบริการมีคุณภาพทางโภชนาการ เชิญผู้รับผิดชอบโครงการรายงาน   

นางอุมาภรณ์   เริศพันธ์รัตนโ์ครงการสวนดอก food safety ดําเนินการ

โดยตอบสนองนโยบายของ 

ผู้แทนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน

โครงการ CMU food safety คือ                 มช .อาหารปลอดภัย 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีผู้มารับ

บริการจํานวนมากท้ังญาติผู้ปุวยและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังบุคลากรที่อยู่

ในโรงพยาบาลและในคณะด้วย ในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเฝูาระวัง

คุณภาพของโรงอาหารและร้านค้า ทั้งแผงลอยในพ้ืนที่ของคณะแพทย์

ประมาณ 56 ร้านค้า ให้มีความปลอดภัย ความสะอาดและได้มาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหาร เพ่ือรับรองให้ร้านอาหารในพื้นที่ของคณะแพทย์ได้รับ

ปูายอาหารสะอาดรสชาติอร่อยหรือ clean food good taste โดยจัดอบรม

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร   ซึ่งคณะทํางาน CMU food Safety 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ซึ่งเป็นกลุ่มคณะทํางานในการ

ดําเนินงาน บริหารจัดการและควบคุมดูแลอาหารในพื้นที่ของคณะแพทย์ 

ในปีนี้จะจัดอบรมเพ่ือให้คณะทํางานสามารถตรวจร้านค้าและดูแลได้ด้วย

ตนเอง และให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้มีความรู้   ด้านสุขาภิบาล

อาหาร  ซึ่งทางโรงพยาบาลจัดอบรมเป็นประจําทุกปี รวมทั้งการสร้างเสริม

ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ คณะทํางานให้สามารถดูแลมาตรฐานของ

ตัวเองได้  

ดําเนินกิจกรรมโดย การอบรมการจัดซื้อน้ํายาตรวจสุขาภิบาลอาหารด้าน

ชีวภาพ หรือ เอสไอทู โดยจะดําเนินการปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเราจะ

ดําเนินการด้วยตัวเอง และครั้งที่ 2 จะขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จาก

งานสุขาภิบาลอาหารและน้ําของเทศบาลเป็นผู้ตรวจดูมาตรฐานการ

ดําเนินงานเพ่ือให้ได้ผ่านมาตรฐาน  

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       คนท่ีเข้ารับการอบรมในโครงการนี้ เป็น

คณะทํางาน CMU food  safety   
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ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  

นางอุมาภรณ์   เริศพันธ์รัตนถ์ูกต้องมีประมาณ 10 กว่าคน รวมถึงตัวแทน

ผู้ประกอบการ 

ผู้แทนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ร้านอาหาร 56 ร้าน 

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา รวมเป็น 56 ร้าน และ 10 กว่าคน  จะได้รับ

การอบรม หลังจากอบรม 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ food  safety แล้ว จะสามารถเปลี่ยน

ทัศนคติได้หรือไม่ 

นางอุมาภรณ์   เริศพันธ์รัตนม์ีการอบรมมาตรฐาน ผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร เป็นประจําทุกปี 

ผู้แทนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   และมีการฟ้ืนฟูความรู้ อย่างสม่ําเสมอ 

เนื่องจากแต่ละปีจะมีท้ังผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ สับเปลี่ยน

หมุนเวียนเข้ามา จึง ต้องการได้รับการอบรมความรู้ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน

และเพ่ือควบคุมดูแลผู้ประกอบการ  

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       โดยภาพรวมโครงการนี้เป็นเรื่องที่ ฝุาย

โภชนาการโรงพยาบาล จะต้อง  

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ดําเนินการเป็นประจําอยู่แล้ว  การขอ

สนับสนุนงบประมาณครั้งนี้               มีอะไรท่ีเพ่ิมเติมหรือว่าต่อยอด

ออกไปจากงานท่ีทําประจํา 

 

นางอุมาภรณ์   เริศพันธ์รัตนทุ์กปีท่ีผ่านมา  งานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

ของทางเทศบาลฯ ได้เข้ามา 

ผู้แทนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   ตรวจสอบ  ทางโรงพยาบาลไม่ได้

ดําเนินการเอง  แต่ในปีนี้จะสร้างเสริมศักยภาพและเพื่อเป็นการลดภาระ

ของเทศบา ลฯ เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการนัดหมายเวลาไม่ตรงกัน 

เปูาหมายจะต้องตรวจประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยเริ่มในเดือนเมษายนและอีก

ครั้งเดือนกรกฎาคม ในปีนี้จึงอยากตรวจเอง เพ่ือ สร้างศักยภาพของ

คณะทํางานให้สามารถดูแลเองทําเองได้ ซึ่งหากมีความรู้ความสามารถ

แล้วในปีต่อไปจะดําเนินการด้วยตัวเอง โดย ให้เทศบาลควบคุมดูแลให้ได้

มาตรฐาน 

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       ปีนี้ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ

การตรวจเอง แต่ในส่วนการ 
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ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  ควบคุมแหล่งผลิตหรือแหล่งกระจาย

อาหารให้ตระหนัก ถึงเรื่อง safety ประเด็นของผู้บริโภคอาจจะไม่ค่อยได้

ทํางานในจุดนี้เท่าไหร่ คิดว่าโรงพยาบาลอาจจะลองคิดในมุมของผู้บริโภค

ว่าจะส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคโดยเน้นให้

ประชาชนเข้าไปจัดการสุขภาพด้วยตนเอง ขอเสนอแนวคิดในมุมของ

ผู้บริโภคว่าแต่ละวันน่าจะมีคนเป็นหมื่นคนเข้าไปใช้ร้านอาหารท้ัง 56 ร้าน 

จะมีโครงการส่งเสริมตรงนี้อย่างไร ให้คนเป็นอาสาสมัคร หรือเป็นคนชี้เปูา

ว่าร้านน่าจะมีปัญหาเรื่องอาหาร และมีหน่วยรับเรื่องมีกระบวนการ

ดําเนินการ ซึ่งอาจเป็นต้นแบบให้กับหน่วยบริการอื่นๆต่อไป  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลมีหน่วยงาน

คุ้มครองผู้บริโภคอยู่ 

กรรมการและเลขานุการ แล้วมีการถ่ายโอนอํานาจและมีเว็บไซต์เฉพาะ ท่ีมี

ข้อมูลและความรู้ที่สามารถให้ประชาชน เข้าไปศึกษาได้ โดยทางเทศบาล

ฯทํางานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การคุ้มครองผู้บริโภคมี

บทลงโทษหนักทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหารเพียงอย่างเดียว โครงการ

นี้คณะทํางานได้ช่วยกันพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ทราบว่า กลุ่มเปูาหมายมีท้ัง

ประชาชนนอกเขตและในเขตเทศบาล เปูาหมายหลักของโครงการนี้ควร

เป็นประชาชนในเทศบาลเพราะมีค่าหัวคือ 45 บาท โดยคํานวณจาก

จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเพิ่ม

งบประมาณเพ่ิมให้อีก 45 บาท งานสุขาภิบาลมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการ

จัดอบรมด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร แต่ถ้าหน่วยงานใดจะดําเนินการเอง

ควรให้ความสําคัญ กลุ่มเปูาหมายต้องเน้นคนในเขตเทศบาลเป็นหลัก 

เพราะว่าใช้งบประมาณของเทศบาลไปจัดอบรมคนที่เข้าไปกินอาหารไม่

แน่ใจว่ามาจากท่ีไหน 

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       งบประมาณท่ีสนับสนุนให้เทศบาล

คํานวณตามจํานวนประชากร 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

แต่การคํานวณงบประมาณ ประชากรในระดับประเทศคํานวณงบประมาณ

ให้แก่ทุกคนในแผ่นดินไทย  สังเกตดูว่าโครงการนี้เน้นเรื่องการอบรม และ

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูาย ไวนิล และค่าวัสดุ

อุปกรณ์  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
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เลขานุการคณะกรรมการ 

 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ ์ ประเภทที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน

และชุมชน  

เลขานุการคณะกรรมการ ท้องถิ่น  จํานวน 20 โครงการ ได้แก่  1. 

โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุชุมชนอุ่นอารี  งบประมาณ  

24,400 บาท วัตถุประสงค์ คืออบรมเรื่องสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

แล้วก็ให้ผู้ สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

เปูาหมาย 20 ครัวเรือน ผู้เป็นโรคเรื้อรังในชุมชนอุ่นอารี จํานวน 30 คน 

และญาติผู้สูงอายุ จํานวน 15 คน ระยะเวลาการดําเนินการเดือนมีนาคม-

กรกฎาคม 2557  

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้สูงอายุท่ีปุวย หรือว่า

เป็น อสม.และผู้เข้ารับการ 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  อบรม เป็น อสม.หรือว่าผู้สูงอายุท่ีปุวย

เป็นโรคเรื้อรัง ดูแล้วไม่สอดคล้องกัน 

นางอัจฉราพร  ชนะเลิศ กลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้สูงอายุท่ี อสม.ดูแลอยู่ มี อสม.

และญาติผู้ปุวย 

อสม.ชุมชนอุ่นอารี ร่วมกันโดยการทํากายภาพบําบัดฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้สูงอายุ เป็นการดําเนินการเชิงรุก มีการอบรม ลงพ้ืน ท่ีโดยมี

นักกายภาพบําบัดสอนการทํากายภาพบําบัดให้แก่ อสม.และญาติผู้ปุวยแต่

ละบ้าน ซึ่งมีผู้สูงอายุ 30 คน ญาติ 15 คน และ อสม. หลังจากอบรมและลง

พ้ืนที่ปฏิบัติจริงแล้ว จะมีการสรุปทบทวนความรู้ สอบถามปัญหา เหมือนตั้ง

เวทีเสวนา และมีการวางแผนเพ่ือจัดทําโครงการใหม่เพ่ือต่อยอดไป

ข้างหน้า โครงการของชุมชนอุ่นอารี เป็นโครงการเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของชาวบ้านโดยตรง 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ 2. โครงการจัดอบรมเพื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

ที่บ้านใน 
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เลขานุการคณะกรรมการ ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ งบประมาณ 

45,390  บาท 

โครงการของชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่กลุ่ม อสม.แต่ละชุมชน มูลนิธิ ดูในรายละเอียดแล้วเป็นเรื่องของ

การจัดการอบรม เปูาหมาย  เป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในชุมชนจํานวน  60 

ชุมชน ท้ังสี่แขวง เป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

กิจกรรม มีจํานวนพ้ืนที่ในการดําเนินการกลุ่มเปูาหมายรวม 138 คน  

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       ชุมชนเปูาหมายท้ังสี่แขวงมีจํานวน

ชุมชนไม่เท่ากัน ใช้หลักเกณฑ์ใดใน 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  การคัดเลือกเพ่ือให้ครอบคลุม  

นางอัจฉราพร  ชนะเลิศ อาสาสมัครของชมรมดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านภายใต้

มูลนิธิพัฒนางาน 

อสม.ชุมชนอุ่นอารี ผู้สูงอายุของชมรม มีการทํางานร่วมกับ

ต่างประเทศ  มีการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครท้ังเวีย ดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 

กัมพูชา และอาสาสมัครนี้ลงพื้นที่ในชุมชนอยู่แล้ว ที่ต้องการเพิ่ม

อาสาสมัครเพ่ือลงในชุมชนที่ยังไม่มีอาสาสมัครแจ้งมา   ชมรมที่ดูแล

ผู้สูงอายุท่ีบ้าน มีผู้สูงอายุท่ีดูแลอยู่แล้วสามสิบกว่าชุมชน ไม่ครอบคลุมท้ัง

เก้าสิบกว่าชุมชนในเขตเทศบาล จึงอยากให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุครบ

ทุกชุมชน เพราะเป็นโครงการท่ีมูลนิธิจะไปต่อยอดเพ่ือของบประมาณจาก

ต่างประเทศ  ระยะเวลาสามปี ห้าปี ถ้ามีอาสา สมัคร น้อยไม่เหมาะใน

การศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนอาสาสมัคร ขอให้ครู ประไพชี้แจงเรื่อง

มูลนิธิ เรื่องชมรมท่ีทํามาโดยตลอดมีการประชุม และลงเยี่ยมผู้สูงอายุเป็น

ประจําอย่างต่อเนื่อง 

นางประไพ   อมรศักดิ ์ ชุมชนหนองหอยได้นําร่องการดูแลผู้สูงอายุท่ี

นอนติดเตียงเมื่อปีท่ีแล้ว 

ประชาชนชุมชนหนองหอย ทางชมรมได้ให้ญาติเข้ารับการอบรม

กายภาพบําบัดให้ผู้สูงอายุ ถ้ารออาสาสมัคร มาดูแล จะไม่ท่ัวถึง จึงได้ให้

ญาติเป็นผู้ดูแลเอง ปรากฏว่าผู้สูงอายุมีอาการดีขึ้น  มีกําลังใจที่ลูกหลาน

มาคอยดูแล ดําเนินกิจกรรมโดยการอบรมให้ญาติเข้าไปเยี่ยมไปช่วยดูแล 

จะเป็นการปลุกจิตสํานึกในครอบครัวให้ มีการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาสา ทํา

หน้าที่ เพียงแต่ช่วยปลูกจิตสํานึก ให้ลูกหลานเกิดความรักและอยากดูแล

ผู้สูงอายุของตนเอง   

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 
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นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์  โครงการ อสม. ร่วมใจแก้ไขปัญหาเรื้อรังชุมชน

ทรายมูลเมือง 

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ 11,800 บาท วัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นการอบรมอสม.           ในชุมชนทรายมูลเมือง  และแก้ไขปัญหาโรค

เรื้อรัง มีการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแล้วก็รวบรวมข้อมูล

สรุปข้อมูล เปูาหมาย  ประชาชน จํานวน 30 คน  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการโรงเรียนพันธุ์ใหม่เด็กไทยสุขภาพดี 

โรงเรียนอนุบาล  

เลขานุการคณะกรรมการ บ้านท่อเมืองลัง  งบประมาณ 22,095 บาท 

โครงการท่ี 4, 5, 8,15,17 และ 20 รวม 6 โครงการท่ีคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็น

โครงการท่ีกลุ่มเปูาหมายเป็นโรงเรียนเพราะว่าเป็นสถาบันที่นอกจาก

สถาบันครอบครัวแล้วเด็กต้องมาอยู่ในโรงเรียนหากไม่พัฒนาเด็กใน

โรงเรียนอาจได้รับผลกระทบ ท้ัง 6 โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน 

บุคลากร ได้รับการคัดกรองและคําแนะนําด้านสุขภาพ เพ่ือให้โรงเรียนมี

สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพดี ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลัก

โภชนาการที่ถูกต้อง สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้  เปูาหมาย  

นักเรียนระดับอนุบาล 43 คน,ประถม 191 คน บุคลากร 12 คน 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1 ร้าน ตัวช้ีวัด  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

นักเรียน ร้อยละ 80ได้รับการคัดเลือกคัดกรอง บุคลากรร้อยละ 100 ได้รับ

การคัดกรอง   กิจกรรมโรงเรียนกําหนดนโยบายและให้

ความสําคัญในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการปูองกัน   เฝูา

ระวังและคัดกรองโรคในทุกช้ันเรียน โดยช่ังน้ําหนัก วัดส่วนสูง ประเมิน

ดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว  คัดกรองโรคในบุคลากรและผู้ประกอบการ



20 

 

ร้านอาหาร ส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน กําหนดมาตรฐานการจําหน่าย

อาหารในโรงเรียนให้เป็นเมนูสุขภาพ มีคณะกรรมการตรวจคุณภาพ

อาหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บรรจุเนื้อหาวิชาการด้านสุขภาพและ

ปูองกันโรคในกลุ่มสาระพละและสุขศึกษา มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 

กิจกรรม no sugar day สัปดาห์ละ 1 วัน จัดกิจกรรมเสียงตามสาย

ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ให้ความรู้และการปูองกันโรคใน

แต่ละช่วงฤดูกาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายแอโรบิก สัปดาห์ละ 

3 วัน จัดกิจกรรมดูแลส่งเสริมสุขภาพสําหรับกลุ่มเสี่ยง โดยมีการจัดอบรม 

ให้ความรู้ดูแลสุขภาพแก่ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมลดพุงวันละนิดชีวิตจะ

ปลอดโรค จัดกิจกรรมฮุลลาฮูป กิจกรรมรณรงค์ให้สถานศึกษาเป็นเขต

ปลอดเหล้า  

นางจรรยา      ไชยพาน  กิจกรรมท่ี 3.4.1  โรงเรียนเขียนไว้ว่าออก

กําลังกายช่วงเช้า 30 นาท ี

หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่   มีค่าวิทยากรในการออกกําลังกาย 

300 บาท ตามหลักเกณฑ์ค่าวิทยากรออกกําลังกาย 300 บาท ต่อหนึ่ง

ชั่วโมง โรงเรียนเขียนไว้ 30 นาที ควรแจ้งให้โรงเรียนแก้ไข  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ ข้อ 3.1 เพ่ิมเป็นอบรมแกนนํานักเรียน   ข้อ 3.2 

เป็นเฝูาระวัง 

เลขานุการคณะกรรมการ  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการโรงเรียนพันธุ์ใหม่เด็กไทยสุขภาพดี  

โรงเรียนสันติศึกษา 

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ 22,697  บาท 

นางจารุวรรณ  ศรีสกุล      ข้อชี้แจงเรื่องโรงเรียนพันธุ์ใหม่ โดยเทศบาล

ได้ประสานกับโรงเรียนใน 

หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อเขตเทศบาล  ให้นําเสนอโครงการนี้ขึ้นมา 

เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเพ่ิมข้ึนโดยลําดับ ส่วนมากจะ

พบในคนที่มีอายุน้อยลง  โดยเกิดมาจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
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คนท่ีเปลี่ยนไปจากในอดีตทําให้โรคเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในคนที่อายุลดลง 

โรคดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม ท้ังการบริโภคอาหาร   

การออกกําลังกาย จึงได้เน้นไปที่โรงเรียนเพราะถือว่ามีความสําคัญไม่ย่ิง

หย่อนไปกว่าครอบครัว ซึ่งต้องดูแลสุขภาพเด็ก  จึงได้ประสานไปทาง

โรงเรียนให้นําเสนอโครงการในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเด็ก

ต้ังแต่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งในครั้งนี้มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ท้ังหมด 6 แห่ง และได้นําเสนอโครงการท่ีคล้ายคลึงกัน  โดยให้โรงเรียน

ดําเนินการ ดังนี้ 

1.กําหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในโรงเรียน  2.

แต่งตั้งคณะทํางานอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะ

ครู นักเรียนผู้ปกครอง และสถานประกอบการร้านค้าท่ีเกี่ยวข้อง  ร่วมกัน

ดําเนินการ  3. จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ มีการคัดเลือกแกนนํา

นักเรียนในระดับทุกช้ันเรียน  ทุกห้องเรียน เพ่ือเป็นแกนนําในการเฝูา

ระวังและคัดกรองโรค โดยการชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง และประเมินภาวะ

สุขภาพของแต่ละคน ท่ีผ่านมาพบว่าเด็กนักเรียนมีอัตราการเป็นเด็กอ้วน

มากข้ึนทุกๆปี หลังจากอบรมเด็กแกนนําทุกเดือนแล้ว จะคัดแยกเด็กท่ีเป็น

กลุ่มเส่ียงที่ต้องมีการดูแลเฝูาระวัง บางโรงเรียนจะนําเด็กนักเรียนกลุ่มเส่ียง

เข้ารับการอบรม ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ  นอกจากการ

เฝูาระวังนักเรียนในทุกช้ันเรียนแล้ว มีการเฝูาระวังบุคลากรโดยครูอนามัย

เป็นแกนนํา สําหรับโรงเรียนที่มีสถานประกอบการร้านค้าจะเฝูาระวังใน

กลุ่มร้านค้า มีการอบรมการจําหน่ายสินค้า อาหารที่มีคุณภาพมีประโยชน์  

โรงเรียนที่ไม่มีร้านค้าให้เน้นอาหารที่ประกอบเองในโรงเรียนในการ

ส่งเสริมสุขภาพ มีการกําหนดมาตรฐานอาหารท่ีจําหน่ายหรือผลิตใน

โรงเรียน นอกจากนี้มีการตรวจประเมินคุณภาพอาหาร  โดยจัดอบรม

คณะกรรมการเกี่ยวกับคุณภาพอาหาร และออกตรวจประเมินทุกเดือน และ

เม่ือส้ินสุดโครงการ โรงเรียนจะเชิญเทศบาลซึ่งมีความเช่ียวชาญเรื่องการ

ตรวจสุขาภิบาลอาหารไปตรวจประเมินให้อีกครั้ง  ถ้าผ่านเกณฑ์จะมีการ

มอบปูายให้  ในด้านความรู้จะมีการบรรจุเนื้อหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ปูองกันโรคในทุกช้ันเรียน นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ 

บางโรงเรียนมีการประกวด MR. & MRS. Healthy หรืออาจจะมีประกวด 

Supermodel ซึ่งประเมินมาจากเด็กท่ีปรับปรุงสุขภาพจนอยู่ในเกณฑ์ดี มี

การมอบรางวัลให้ ส่วนการออกกําลังกายมีการสร้างแกนนํา ส่วนมากจะ

เหมือนกันคือให้โรงเรียนคัดเลือกเด็กเพ่ือเป็นแกนนํา ประมาณ 20-40 คน 

แล้วมีการฝึกแอโรบิคให้ประมาณ 10 ชั่วโมง โดยจ้างครูวิทยากรเป็นเวลา 
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10 ชั่วโมง หลังจากนั้นเด็กแกนนําจะเป็นคนนําเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน

เต้น   แอโรบิ คทุกวัน โดยค่าวิทยากรจะมีเฉพาะ  10 ชั่วโมงแรกท่ีฝึกแกน

นําเท่านั้น มีกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องเหล้า บุหรี่ ตามกฎหมาย

สถานศึกษาเป็นเขตปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ซึ่งเทศบาลได้ดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง และให้โรงเรียนให้ความสําคัญบางแห่งมีการอบรมเรื่องรณรงค์ยา

เสพติดมีการนํานักเรียนออกเดินรณรงค์บริเวณโดยรอบโรงเรียน 

นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากโรงเรียนถึง

ผู้ปกครองโดยสอดแทรกไปในการประชุมผู้ปกครองทุกครั้ง แจกเอกสาร

เกี่ยวกับการเฝูาระวังและดูแลสุขภาพ มีการจัดงานโรงเรียนพันธุ์ใหม่

เด็กไทยสุขภาพดี โดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม มีการเต้นแอโรบิ ค

โชว์  โดยแกนนํานักเรียนที่ผ่านการอบรมในรอบแรก มีการประกวดต่างๆ

และมีการมอบรางวัล มอบเกียรติบัตรให้แก่แกนนําเผ้าระวังสุขภาพของแต่

ละชั้นเรียน มีการจัดบอร์ดนิทรรศการสุขศึกษา 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนศรัทธา

วัดหัวฝาย  

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ 12,890  บาท กลุ่มเปูาหมายคือ 

ผู้สูงอายุ บุคคลท่ัวไปวัยกลางคน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 30 คน ตัวชี้วัดร้อย

ละ 70 ได้รับความรู้เรื่องการออกกําลังกาย ร้อยละ 60 BMI ลดลง 

ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2557  มีเรื่องของการจัด

อบรม การประเมิน ค่าอาหาร 

 

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       BMI Base เป็นอย่างไรทําเป็นตัวช้ีวัด

ไดห้รือไม ่ถ้าวัดผลหลังจบ 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  กิจกรรม ผลจะลดลงทันทีหรือไม่  เสนอ

ว่าในรายละเอียดโครงการควรอธิบายว่ากลุ่มเปูาหมายท้ัง 30 คน ค่า BMI 

เป็นอย่างไรและโครงการผ่านไปแล้วสามเดือน ค่า BMI เป็นอย่างไร ควรมี

แบบสอบถามประเมินความรู้เปรียบเทียบก่อน   - หลังการอบรม การบันทึก 
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BMI ซึ่งประกอบไปด้วยการวัดความดัน วัดชีพจร ความคล่องตัว แบบ

บันทึกรายการผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายเรื่องการออก

กําลังกายใช้เวลา 6 ชั่วโมง เนื้อหาไม่น่าจะเกิน 1 ชั่วโมง หรือว่ามีรายการ

อื่นอีก ปรับเอกสารงบประมาณโครงการท่ี  6  

นายจํานงค์  สุวรรณ โครงการนี้โรงพยาบาลเซ็นทรัลฯ เป็นผู้ดูแล

ชุมชนในเขตช้างคลาน 

หัวหน้างานบัตรทองรพ.เซ็นทรัล ฯ ได้มีการบูรณา

การร่วมกัน  โดยโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยง ให้

คําปรึกษาให้กับ อสม.  ในปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ อส

ม.เกี่ยวกับการวัดรอบเอว การวัดความดัน ตาราง BMI ซึ่งมอบให้ อสม.ทุก

คนในแต่ละชุมชนแล้ว มีการประสานงานกันตลอด  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการสุขภาพดีชีวีปลอดโรคไข้เลือดออก                         

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ  21,495  บาท วัตถุประสงค์เพ่ือ

สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน

ในชุมชนหนองหอยท้ัง 4 โซน 30 ครอบครัว 

นางประไพ   อมรศักดิ ์    ชุมชนหนองหอยได้เคยอบรมหมอน้อยมาแล้ว

และประสบความสําเร็จ 

ชุมชนหนองหอย อย่างดี มีการดูแลในเรื่องโรคไข้เลือดออก การ

จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ รวมไปถึงยาเสพติด ของคนใน

ครอบครัว โครงการสุขภาพดีชีวีปลอดโรคไข้เลือดออก  ได้คัดเลือก

หมอน้อยจากครอบครัวนําร่อง  จํานวน 30 ครอบครัว เพื่อเข้ารับการอบรม

เรื่องการดักยุงด้วยปี๊บ ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก หลังการอบรมจัด

รณรงค์สํารวจลูกน้ํายุงลายในบ้านไม่ให้มีลูกน้ําและตัวแก่ มีการวัดผล 

โดยการดักยุงทุกวันและนํายุงส่งให้คณะกรรมการทุกวันอาทิตย์ พอครบ 1 

เดือนจะมาดูปริมาณ แล้วไปช่วยกันดูแลลูกน้ําในบ้านที่มีลูกน้ํายุงลาย ถ้า

บ้านไหนไม่มีลูกน้ํา บ้านสะอาดไม่รกรุงรังจะได้คะแนน คณะกรรมการจะ

ให้คะแนนโดยใช้ระยะเวลา  6 เดือน มีรางวัลมอบให้ แต่ละเดือนจะมีการ

มอบไข่ ผักปลอดสารพิษ ตามคะแนนท่ีได้  
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการโรงเรียนพันธุ์ใหม่เด็กไทยสุขภาพดี  

โรงเรียนเทศบาล          

เลขานุการคณะกรรมการ วัด ปุาแพ่ง  งบประมาณ ๒๒,๒๘๕ บาท 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการออกกําลังกายแอโรบิคประยุกต์ 

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ 16,325 บาท วัตถุประสงค์เพ่ือให้

ประชาชนชุมชนมีสุข ภาพร่างกายแข็งแรงและปราศจากโรคเรื้อรัง เพ่ือ

ปลุกจิตสํานึกของประชาชน ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกําลังกาย 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการ  ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต่มีนาคม – 

สิงหาคม 2557 ดําเนินกิจกรรมโดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยช่ังนํา

หนัก วัดความดัน หาค่าดัชนีมวลกายไว้ก่อน การออกกําลังกายแอโรบิกป

ระยุกต์ รําวงมาตรฐาน อาทิตย์ละ 3 วัน วันละ1 ชม.  

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       โครงการนี้เขียนตัวชี้วัดว่า ถ้าออกกําลัง

กายแล้วจะมีปรับเปลี่ยน 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  พฤติกรรมในการรับประทานอาหาร 

รู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าต่อร่างกาย ไม่สอดคล้องกัน  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นควรแก้ไขโครงการแล้วนําเสนอใหม่ 

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการรํามวยจีน  ไท้จี๋ ซี่กง เพื่อสุขภาพ

ผู้สูงอายุและสมาชิกใน   

เลขานุการคณะกรรมการ ชุมชนดาวดึงษ์ งบประมาณ 20,890 บาท 
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นควรแก้ไขโครงการแล้วนําเสนอใหม่  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

   

 

 

 

 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการสุขภาพดี ชีวีมีความสุขด้วยการออก

กําลังกาย (ลีลาศ  

เลขานุการคณะกรรมการ เพื่อสุขภาพ)  งบประมาณ   26,180  บาท

 วัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้ชุมชนได้มีการ

ตระหนักถึงโรคภัยไข้เจ็บ เพ่ือให้ประชาชนได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี 

เน้นการลดความเครียดจากสถานการณ์จากสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การลด

ความเส่ียงจากโรคต่างๆ กลุ่มเปูาหมายชุมชนปุาแพ่ง และชุมชนใกล้เคียง 

จํานวน 30 คน  25 ครัวเรือน กําเนินกิจกรรม จัดอบรมฟ้ืนฟูดูแลสุขภาพ

โรคเรื้อรังต่างๆ เฝูาระวังไม่ให้เกิดโรค จัดให้มีการออกกําลังกายลีลาศ

อาทิตย์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมง จัดวิทยากรด้านสอนลีลาศมาทําการสอนให้  

นางจันทร์สมุทร  ปะสุนะ โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ เป็นโครงการ

ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้วประธาน อสม. ชุมชนปุาแพ่ง  ในปีนี้ได้มี

กลุ่มเปูาหมาย จํานวน 25 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าปีที่แล้ว ก่อนท่ี

จะทําโครงการนี้ได้จัดการอบรมโดยเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยพละมาให้

ความรู้ เกี่ยวกับการออกกําลังกาย อย่างถูกต้อง ก่อนออกกําลังกายได้จัด

ให้มีการประเมินโดยการตรวจสุขภาพ  วัดความดัน หาดัชนีมวลกายก่อน 

และหลังการออกกําลังกายครบเรียบร้อยแล้วได้ทําการประเมินอีกครั้ง ซึ่ง

ในครั้งนี้คิดว่าจะทําเหมือนเดิมคือมีอบรมก่อน 2 ชั่วโมง มีวิทยากรจาก

วิทยาลัยพละมาให้ความรู้ก่อน มีเอกสารการออกกําลังกาย การปฏิบัติตัว

แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และมีการประเมินโดยการวัดความดัน ชั่ง
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น้ําหนัก หาดัชนีมวลกาย และครั้งนี้จะขอโรงพยาบาล หรือสาธารณสุข ใน

การตรวจเบาหวานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วย แต่ไม่ได้เขียนลงใน

โครงการ หลังจากจบโครงการแล้วจะมีประเมินผลอีกครั้งว่าผู้เข้าร่วม

โครงการมีโรคติดต่อ มีความเสี่ยงจากโรค มีการชั่งน้ําหนัก 

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       การอบรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดของ

โครงการของปีท่ีแล้ว เครื่องเล่น 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  CD MP3 ยังอยู่ใช่ไหม 

นางจันทร์สมุทร  ปะสุนะ ไม่มี เพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ขอซื้อเครื่องเล่นMP3  

ปีที่แล้วขอซื้อแผ่น 

ประธาน อสม. ชุมชนปุาแพ่ง  ปีที่แล้วยืมเครื่องเสียงของครูท่ีมาสอน ปีนี้เลย

อยากขอซื้อเพ่ือเป็นของชุมชน  

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       ค่าอาหาร มีการจัดอบรมให้ความรู้ 2 

ชั่วโมงไม่เต็มวัน อย่างน้อยน่าจะ 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  6-8 ชม. ค่าวิทยากร  ไม่

สอดคล้องกับวิทยากรอบรม 2 ชั่วโมง มีค่าอาหาร 1 มื้อ  

นางจันทร์สมุทร  ปะสุนะ ช่วงบ่ายจะเป็นการ ชั่งน้ําหนัก วัดความดันให้กับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประธาน อสม. ชุมชนปุาแพ่ง  จะต้อง มีการ ประเมินตรงนี้ก่อน ถึงได้ขอไป

สองรอบ  เพราะว่าช่วงเช้าเวลาไม่พอ โดยช่วงบ่ายจะเป็นกลุ่มงาน อสม. 

ช่วยกันวัดความดัน ชั่งน้ําหนัก  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

   

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการ  อสม.ร่วมใจแก้ไขปัญหาเรื้อรังชุมชน

เชียงยืน  

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ 14,575 บาท  วัตถุประสงค์  เพ่ือ

ออกสํารวจหาข้อมูลของผู้ปุวยในโรคเรื้อรังในชุมชน เพื่อให้กลุ่ม อสม.มี

ข้อมูลของกลุ่มผู้ปุวยท่ีเป็นปัจจุบัน ผู้ปุวยโรคเรื้อรังในชุมชนได้รับการดูแล   
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กิจกรรม อบรมให้ความรู้ มีประชาชนชุมชนจํานวน 80 คน พ้ืนที่ท่ี

ดําเนินการในชุมชน จํานวน 60 ครัวเรือน  

นางอัจฉราพร  ชนะเลิศ เราเป็นชุมชน

ใกล้เคียงกัน ชุมชนเชียงยืนมีพ้ืนที่ท่ีกว้างมาก มีกลุ่มมุสลิม 

อสม.ชุมชนอุ่นอารี   อยู่ครึ่งหนึ่ง อสม.แยกออกเป็นสองส่วน ชุมชนเชียง

ยืนจะเก็บข้อมูลเรื่องโรคเรื้อรังได้ยากมาก เพราะว่า อสม.มีอายุมาก เขียน

หนังสือไม่เป็น หาค่าดัชนีมวลกายไม่ได้ ตอนแรกชุมชนเชียงยืนจะเสนอ

ขอ อสม.จากชุมชนอื่นท่ีทําเรื่องโรคเรื้อรังเรียบร้อยแล้วขอไปเป็นพี่เลี้ยง 

เหมือนพ่ีช่วยน้องตามท่ีเทศบาลได้อบรมสร้างเครือข่าย อสม. ซึ่งอสม.

ชุมชนท่ีทําแล้วจะสามารถลงไปช่วยชุมชนท่ียังไม่เข้มแข็ง เป็นการทํางาน

ร่วมกัน โดยมีค่าตอบแทนให้ อสม.ต่างชุมชนที่ลงมาช่วย แต่ทางเทศบาล

ไม่ให้ ทางชุมชนจะทําหนังสือถึงท่านนายกเทศมนตรีเพราะว่า อสม.ไม่เก่ง

ขอเอาพ่ีเลี้ยง หรือเจ้าหน้าท่ีลงไปช่วย เรื่องลูกน้ํายุงลายท่ีชุมชนอื่นตําบล

อื่นทําข้ามชุมชน ข้ามตําบล จะมีค่าตอบแทนให้ ชุมชนเชียงยืนไม่มี อสม.

ทํางาน และยอมรับว่า อสม.มีอายุมากไม่สามารถเก็บข้อมูลโรคเรื้อรัง จะ

ทําเรื่องโรคเรื้อรังให้เป็นจิ๊กซอว์ของแขวงนครพิงค์คงทําได้ยากมากเพราะ

พ่ีไม่ช่วยน้อง ในเมื่อเทศบาลอบรมเรื่องเครือข่าย  อสม.ไป 6 ฐาน แต่ละ

ฐาน อสม.รู้หมด เป็นเรื่องที่ อสม. ช่วยไม่ได้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ลงไปช่วย  

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์     ต้องคํานึงถึง อสม.ก่อน ถ้ามองถึงเรื่อง

ค่าตอบแทนก็จะเกิดปัญหา 

กรรมการและเลขานุก แต่ถ้าชุมชนอยากทําโครงการให้เขียนลาย

ละเอียดมาว่าพ่ีจะเข้าไปช่วยน้องยังไง อย่าถามประเด็นค่าตอบแทนเป็น

หลัก เพราะ อสม.คืออาสาสมัคร แต่ถ้าจะมีค่าตอบแทนให้เขียนใน

โครงการขึ้นมา แต่จะมีปัญหาว่า อาจมากเกินไป เราต้องมองช่วยด้วยใจ 

และบางครั้งอาจมี ค่าตอบแทน เล็กน้อย  แต่ถ้าในกิจกรรมอื่นจะสนับสนุน

เต็มท่ี แต่ว่าเรื่องนี้ควรให้ความสําคัญก่อนว่าในชุมชนมีปัญหา ควรให้

ความรู้ให้การสนับสนุน อย่ามองเขาแก่ ไปคิดแทนเขา ต้องคํานึงว่า อสม. 

คืออาสาสมัคร 

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       ขอทราบว่าผลผลิตของโครงการนี้ เมื่อ

ไปสํารวจหาผู้ปุวยเรื้อรังแล้ว 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  หลังจากนั้นจะทําอะไรต่อ 

นางอัจฉราพร  ชนะเลิศ ชุมชนเชียงยืน ไม่มีข้อมูลผู้ปุวยเรื้อรัง ซึ่งต่างจาก

ชุมชนอุ่นอารี 



28 

 

อสม.ชุมชนอุ่นอารี    ได้ทําเรื่องผู้ปุวยเรื้อรัง แยกชาย หญิง แยก

ประเภทของโรค แยกโรงพยาบาลที่ไปรักษา กําหนดโรคโดยใช้สี และมี

นวัตกรรมธนาคารสุขภาพขึ้นมา อุ่นอารีต้องหนีงานตัวเองตลอด ต้ังแต่งาน

ลูกน้ํายุงลาย ได้คะแนนทุกอย่างแต่มาได้คะแนน ศูนย์ตรงท่ี อสม.ไม่ครบ 

หากได้ฐานข้อมูลตรงนี้จะสามารถแยกโรค แยกเพศ แยกประเภทของ

ผู้ปุวยเรื้อรังในชุมชนเชียงยืนได้ เพ่ือจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึง  และจะมี

โครงการต่อยอดไปครั้งหน้า 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพชุมชนพัฒนา

บ้านกู่เต้า  

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ 15,990   บาท วัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชนได้มีกิจกรรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง

มีการพบปะพูดคุยเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 30 คน ระยะเวลาดําเนินการเดือนมีนาคม – 

พฤษภาคม 2557 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการรณรงค์ปูองกันและเฝูาระวังควบคุมโรค

ไข้เลือดออกใน  

เลขานุการคณะกรรมการ ชุมชน    งบประมาณ 18,000   บาท  

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 

กลุ่มเปูาหมาย อสม.และประชาชนในชุมชนจํานวน 100 คน ระยะเวลา

ดําเนินการเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2557 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 
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นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการโรงเรียนพันธุ์ใหม่เด็กไทยสุขภาพดี  

โรงเรียนเทศบาล                    

เลขานุการคณะกรรมการ วัดศรีสุพรรณ  งบประมาณ  ๑8,๑๓๒ บาท 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพท่ีดีขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมี

ความรู้เรื่องหลักโภชนาการท่ีถูกต้อง กลุ่มเปูาหมาย นักเรียนระดับชั้น

ปฐมวัยจนถึงปฐมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 352 คน ครูและบุคลากรจํานวน 28 

คน ร้านค้า จํานวน 2 คน ระยะเวลาดําเนินการเดือนมีนาคม – กันยายน 

2557 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต  เพิ่มภูมิคุ้มกัน

พื้นฐานด้านเพศวิถี  

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ 88,840 บาท วัตถุประสงค์  เพ่ือ

สร้างการมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการ เสริมสร้างทักษะเพ่ิมภูมิคุ้มกัน

พ้ืนฐานด้านเพศวิถี เพ่ือสํารวจข้อมูลพื้นฐาน ป. 6 ม.3 โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล คณะผู้บริหาร ครูอนามัย 11 โรงเรียน กลุ่มนักเรียน ป. 6 ม.3 

จํานวน 560 คน  

กิจกรรมจัดอบรมเพ่ิมทักษะชีวิต จัดประชุมทําความเข้าใจ โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล จัดเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน 

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       มีการวางแผนการอบรมสามารถเสริม

ทักษะชีวิตเพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกัน 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  อย่างไร  

นายนันทพงษ์ ชุนสวัสด ีกลุ่ม Perfect Life ได้ดําเนินกิจกรรมร่วมกับ

หลายๆองค์กรที่ทํางานให้ 

คณะทํางาน Perfect Life   กับกลุ่มเปูาหมายในเทศบาล มีความห่วงกังวล

เกี่ยวกับทักษะชีวิตของเด็ก จึงได้เสนอโครงการมาท่ีเทศบาลเพื่อดูแล

กลุ่มเปูาหมายท่ีอยู่ในเขตเทศบาลที่เป็นเด็ก ได้ทํางานร่วมกับองค์กรต่างๆ

ในเทศบาล ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ เชิงรุกคือได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็น

วิทยากรไปเดินร่วม และเชิงรับคือการจัดระบบศูนย์ต่างๆเกี่ยวกับเยาวชน 
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พบว่าปัญหาจากหลายๆครั้งท่ีเด็กโทรมาปรึกษา เกิดจากเด็กขาดทักษะ

ชีวิต ซึ่งทักษะชีวิตนั้นเป็นภาระหน้าท่ีของโรงเรียน ที่ต้องเสริมสร้างให้กับ

เด็ก ซึ่งได้สอบถามเทศบาล แจ้งว่ายังไม่มีองค์กรใดจัดทําข้อมูลเหล่านี้  

แสดงว่าไม่มีข้อมูลจึงไม่มีการแก้ปัญหา นโยบายของโรงเรียน ได้มีการ

ปฏิรูปการศึกษาต้ังแต่ปี 51 โดยส่งเสริมให้โรงเรียนที่อยู่ในการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจะต้องส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กให้รอบด้าน  โดยบูรณาการไปกับ

รายวิชาต่างๆที่อยู่ในขั้นพื้นฐานของเด็ก แต่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลยัง

ไม่มี ดังนั้นจึง ต้องจัดเก็บข้อมูล โดยเริ่มนําร่องกับโรงเรียนในเขตเทศบาล

ก่อน 4 โรงเรียน อยู่ในระดับประถมศึกษา 3 โรงเรียน และอยู่ในระดับ

มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน ซึ่งทั้งหมดท่ีอยู่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่ง

ทักษะชีวิตท่ีเป็นปัญหาและเด็กยังขาดนั้น เพราะว่าเด็กไม่สามารถ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้ เม่ือจบเด็ก ป. 6 จะต้องออกไปเผชิญกับสังคมใหม่  

อีกกลุ่มหนึ่งคือเด็กท่ีจบ ม. 3 หมดภาระของโรงเรียนที่จะดูแลต่อ แต่เด็ก

ต้องออกไปอยู่สังคมข้างนอก ดังนั้น สิ่งที่จะเสริมไปกับโรงเรียนด้วยคือการ

เสริมสร้างทักษะชีวิต ประเด็นท่ีน่าห่วงกังวลคือเพศวิถีซึ่งเป็นประเด็นนํา

ร่องเช่นกัน  

นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       มีหลักสูตรที่ใช้อยู่หรือว่าพัฒนา

หลักสูตรขึ้นมาเอง  

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ   

นายนันทพงษ์ ชุนสวัสด ีมีหลักสูตรอยู่แล้ว แต่จะต้องพัฒนาไปพร้อมกับ

ฐานข้อมูลท่ีจัดเก็บใหม่ 

คณะทํางาน Perfect Life   ต้องดูว่าเด็กขาดทักษะชีวิตด้านไหน  Perfect 

Life  ใช้หลักทักษะชีวิตของกระทรวงสาธารณสุข 3 ด้าน คือด้านสังคม 

ด้านการคิด และด้านการเผชิญกับอารมณ์เผชิญกับปัญหา แต่ละสูตร

ครอบคลุมท้ังสามอย่าง  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

   

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการโรงเรียนพันธุ์ใหม่เด็กไทยสุขภาพดี  

โรงเรียนเทศบาล  
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เลขานุการคณะกรรมการ วัดหมื่น เงินกอง  งบประมาณ ๙ ,๓๗๐  บาท 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรได้รับการคัดกรองและคําแนะนํา

ด้านสุขภาพ กลุ่มเปูาหมาย นักเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 110 คน 

บุคลากรจํานวน 13 คน ร้านค้า 1 ร้าน  ระยะเวลาดําเนินการเดือนมีนาคม 

– กันยายน 2557 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของ

ประชาชนในชุมชน 

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ 21,305 บาท วัตถุประสงค์เพ่ือให้

ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพกายและ

จิตใจ กลุ่มเปูาหมาย ผู้สูงอายุ 50 ผู้ที่เตรียมตัวผู้สูงอายุ 30 คน เด็ก

เยาวชน 20 คน ระยะเวลาดําเนินการเดือนพฤษภาคม 2557 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

    

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ โครงการล้อมรั้วด้วยรัก  พิทักษ์เด็กและเยาวชน

พ้นภัยเอดส์และ  

เลขานุการคณะกรรมการ ยาเสพติด  งบประมาณ 34,990  บาท 

วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักกระตุ้น

ให้เยาวชนผู้ปกครองเห็นความสําคัญ กลุ่มเปูาหมาย เยาวชน

ครัวเรือนบิดา มารดา ผู้ปกครอง 30 ครัวเรือนจํานวน 60 คน  กิจกรรมจัด

อบรมแกนนําเยาวชนและครอบครัวบิดามารดาหรือผู้ปกครองในเรื่องเอดส์

อนามัยเจริญพันธุ์ ภาวะต้ังครรภ์ไม่พร้อมและยาเสพติด ค่าวิทยากร

บรรยาย 12ชั่วโมงๆละ 500 ค่าอาหาร ค่าสมุด  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 
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นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์  โครงการยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนพันธุ์ใหม่ 

เด็กไทยสุขภาพดี  

เลขานุการคณะกรรมการ งบประมาณ ๕๑,๙๙๕ บาท  วัตถุประสงค์เพ่ือ

กําหนดนโยบายของโรงเรียนที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพ 

กลุ่มเปูาหมายจํานวน 1,500 คน ได้แก่ ครูจํานวน 153 คน บุคลากร

จํานวน 69 คน ร้านค้า 20 ร้าน ผู้ประกอบการร้านค้า 40 คน 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

นายรุ่ง  ศรีโพธิ์ เห็นชอบ ๑5 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  

ปิดประชุมเวลา ๑2.55 น. 

 

 

    (ลงชื่อ)..........................................................ผู้บันทึก

รายงานการประชุม 

 (นายรุ่ง  ศรีโพธิ์) 

                                           รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่   

                                      เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 

 

 

 

    (ลงชื่อ)...........................................................ผู้

ตรวจสอบการประชุม   

   (นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม) 
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  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่                       

     รองประธานกรรมการบริหารกองทุน คนท่ี 1 ปฏิบัติหน้าที่แทน 

                                          ประธานกรรมการบริหารกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 


